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สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอควนเนียง (คปสอ.)  
ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง ผลการจัดสรรและแผนการจัดสรรเงิน ปีงบประมาณ 2566  

วันที่ 28 กันยายน 2565 2565 เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงพยาบาลควนเนียง  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นพ.พิสิฐ ยงยุทธ   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง  ประธาน 
2. นางปัณฑิตา วรรณโชติ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ  
3. ภญ.ขนิษฐา มุณีแนม  ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
4. นางดนิตา ชัยภัทรธนกุล  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
5. นางสริยา ทองติง   ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ 
6. นางสุวรรณา จิตต์วราวงษ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
7. นางจินตนา ศรีร่วมสอน  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
8. นายธีระ เย่าเฉื้อง  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
9. นางอรวรรณ ทองมีขวัญ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
10. นางจุฬารัตน์ พุทธสุภะ  ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หัวปาบ   กรรมการ 
11. นายวิเชียร นาศรี   ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บางเหรียง   กรรมการ  
12. นางดรุณี ธนาพิชญ์นันท์  ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ปากบางภูมี   กรรมการ 
13. นางดรุณี เพชรพันธุ์  ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.เกาะใหญ่   กรรมการ  
14. นางสุมลฑา เศรษฐการ  ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ควนโส   กรรมการ 
15. นายกฤษฎา นิจพันธุ์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
16. นายอนันต์ ยิ้มเยื้อน  ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน   กรรมการ 
17. น.ส.ปณิญชญาณ หนูจินดา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
18. นางอนุ อิสระพานิช  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
19. น.ส.สุไรยา หมานระโต๊ะ  ตำแหน่ง นักวิชากราสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ 
20. น.ส.บุษกร แก้วเขียว  ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  กรรมการ 
21. นางจรัสศรี จันทร์เส้ง   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
22. น.ส.กิตติมา สนธิ์ขาว  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ  กรรมการ 
23. น.ส.ทิติยา มูลจันทร์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. น.ส.ลัดดาวรรณ นวลสงค์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ทพญ.สุภัทรา ชมรูปสวย  ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ   ติดราชการ 
2. น.ส.เดือนฉาย โชคอนันต์  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอควนเนียง  ติดราชการ 
3. นพ.คณาวุฒิ นิธิกุล  ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ติดราชการ 
4. นางผุดผ่อง กลั่นสมจิตต์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ติดราชการ 
5. น.ส.สชุาดา แพทย์พงศ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ติดราชการ 
6. นางสุภิดา ไม่จน   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ติดราชการ 
7. นายอณณ หมัดอารี  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   ติดราชการ 
8. นางมยุรา ชูทอง   ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านกลาง   ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 11.10 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 - 
ระเบียบวาระท่ี 2 วาระรับรองรายงานการประชุม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม   

คุณปัณฑิตา วรรณโชติ เสนอรายงานการประชุมยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เมื่อวันที่ 27 กันยายนยน 2565 ให้ที่ประชุมรับรองมติ โดยมีประเด็น ที่มติที่
ประชุมไม่รับรอง คือ งบสนับสนุน สสอ. 150,000 บาท และ ค่าจ้างนว.สธ. 2 คน 453,600 บาท ซึ่งนำมา
พิจารณาร่วมกันในวันนี้ (28 กันยายน 2565) โดยนพ.พิสิฐ ยงยุทธ ได้ให้ความเห็นในเรื่องการดูแลผู้ป่วย ควรกัน
กองกลางไว้ เช่นเดียวกับมติที่ประชุมยุทธศาสตร์ที่ 2 และในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร รพ.สต.และ 
อบจ.เป็นผู้ดูแล รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการ หากทำได้ต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้มีผลกระทบ และในกรณีงบ
สนับสนุน สสอ. และ ค่าจ้างนวก.สธ. เห็นด้วยกับมติท่ีประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา 
3.1 งบ OP 
 คุณปัณฑิตา วรรณโชติ ได้เสนอการใช้เงินบำรุง จำนวน 1 ล้าน ที่ต้องสนับสนุน สสอ. โดยเป็นงบผู้ตรวจ 
572,000 บาท ซึ่งมาแลกกับเงินบำรุงโรงพยาบาลและโรงพยาบาลต้องมาหารายการของโรงพยาบาลจำนวน 5 
แสนบาท เนื่องจากสสอ.ไม่มีสิทธิใช้งบค่าเสื่อม รวมกับ 6 แสน คือเงินบำรุงโรงพยาบาลที่ต้องโอนสนับสนุนสสอ. 
โดยในปี 2566 เข้าสู่สภาวะปกติ ทางโรงพยาบาลไม่มีรายได้ที่เกินจากรายจ่าย เพ่ือเป็นงบพัฒนา ซึ่งในแผน Plan 
fin คำนวณปีต่อปี โรงพยาบาลจะได้เงินเหมาจ่ายรายหัว แต่เดิมเงินเหมาจ่ายรายหัว OP 16 ล้านบาท หักกัน
กองกลางเหลือจัดสรร 10 ล้านบาท กันไว้ 7 ล้านบาท เหลือ 4 ล้านบาท ซึ่งยังไม่กันเงินภาวะฉุกเฉิน  

โดยนพ.พิสิฐ ยงยุทธ ได้สอบถามความคิดเห็นจากรพ.สต. หากมีโรคระบาดเกิดขึ้น ทางพื้นที่ รพ.สต. 
อบจ. สามารถบริหารจัดการได้หรือไม่ หากจัดการโดยใช้งบของรพ.สต. อบจ.ได้ ทางโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องกัน
เงินภาวะฉุกเฉินไว้ เงินจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินกันไว้ 300,000 บาท ซึ่งคุณวิเชียร นาศรี ได้ให้ความเห็นใน
กรณีเงินสนับสนุนสสอ.และนว.สธ. จำนวน 2 คน ให้ตัดงบส่วนนี้ออก  

คุณปัณฑิตา วรรณโชติ จึงได้ชี้แจงเพิ่มเติม โดยเงินเหมาจ่ายรายหัว เข้ามาเท่าเดิม คือ 21 ล้านบาท กัน
ไว้ 5 ล้านบาท เหลือ 16 ล้านบาท แบ่ง Point เช่นเดิม รพ. 200 Point/Visit รพ.สต. 50 Point/Visit นำมา
จัดสรร แต่เดิมค่าขยะติดเชื้อ จะอยู่ในการบริหารจัดการเครือข่าย โดยทางบริษัทเก็บ 700 บาท/เดือน/พื้นที่  
อนาคตหากอบจ.จะบริหารจัดการเองก็สามารถทำได้ แต่ปัจจุบันทางโรงพยาบาลยังดูแลและเก็บเงินเท่าเดิมโดยไม่
บวกเพ่ิม ระบบการขนส่งยาในปีที่ผ่านมา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 36,000 บาท ปัจจุบันคิด Cost ตามระเบียบราชการ 
คือ 4 บาท/กิโลเมตร โดยรถออกจากโรงพยาบาลได้ยัง 6 รพ.สต. รวม 70 กิโลเมตร สัปดาห์ละ 3 ครั้ง คิดเป็น 4 
หมื่นบาท/ปี เท่ากับ 683 บาท/เดือน/รพ.สต. โดยค่ายา วัสดุทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์ คิดตามราคาจริงที่เบิก 
ระบบ Central supply คิดตามที่เบิกจริง และวัสดุทั่วไปหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา รพ.สต.สามารถซื้อเองได้ โดย
จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 คุณวิเชียร นาศรี จึงได้ขอยืดระยะเวลาเป็น **3 เดือน หลังจากโอนย้าย โดยให้
หักตามจริง  

คุณปัณฑิตา วรรณโชติ ได้นำเสนอการสอบเทียบเครื่องมือ แต่เดิมศูนย์วิศวกรรมการแพทย์คิดเฉพาะค่า
เบี ้ยเลี ้ยงและค่าน้ำมันรถ ในปัจจุบันจะมีอัตราค่าสอบเทียบเครื ่องมือ โดยมีเครื ่องมือที ่ต้องสอบเทียบใช้
งบประมาณ 139,200 บาท จากเดิมที่จ่ายเพียง 5 พันบาท (ไม่รวมของ รพ.สต.) โดยได้ส่งหนังสือไปยังรพ.สต.
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เพื่อให้ใส่รายการมา เนื่องจากรพ.สต.จะร่วมสอบเทียบกับของโรงพยาบาล โดยไม่หักกองกลาง หักตามจริงตามที่
ส่งรายการมา  

 
3.2 เงินสนับสนุนสสอ. และค่าจ้างนักวิชาการสาธารณสุข 

คุณธีระ เย่าเฉื้อง ได้เสนอกรอบขั้นสูงของสสอ. คือ นักวิชาการสาธารณสุข 4 คน ขั้นต่ำ คือ 3 คน ไม่รวม
สาธารณสุขอำเภอ โดยปัญหาของควนเนียง คือ ข้าราชการน้อย โดยในวันนี้มีการสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 
ได้รับงบประมาณมา 1 ปี เพื่อนำมาช่วยบทบาทของเจ้าหน้าที่ในอนาคต จำนวนที่ออกไปและเข้ามาใหม่เท่าเดิม 
งบประมาณทั้งหมด 5 หมื่นบาท/ปี หากไม่มีงบสนับสนุนในการจ้างนักวิชาการสาธารณสุข ทางสสอ.จะไม่มีกำลัง
จ้างได ้ซึ่งคุณวิเชียร นาศรี ได้ให้ความเห็นว่าทางรพ.สต.ก็ต้องหาเงินมาจ้างเจ้าหน้าที่ และคุณลัดดาวรรณ นวลสงค์ 
ได้ชี้แจงว่ามีเงินที่รอจัดสรรให้ปฐมภูมิ 9 ล้านบาท และภญ.ขนิษฐา มุณีแนม ได้ให้ความเห็นโดยทางโรงพยาบาล 
จะใช้เกณฑ์กรอบขั้นต่ำ หากใช้กรอบขั้นสูง ต้องดูตามภาระงาน ซึ่งทางสสอ.เกินมาเป็นกรอบขั้นสูง หากทาง
โรงพยาบาลจะรับมา จะต้องดูตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น นพ.พิสิฐ ยงยุทธ จึงสรุปว่าใช้งบที่กันไว้ไม่ได้ เนื่องจากงบที่
กันไว้ส่วนใหญ่เพ่ือการรักษาพยาบาล จึงต้องใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล สามารถจ้างนักวิชาการสาธารณสุขได้เพียง 
1 คน และเงินสนับสนุนสสอ. 150,000 บาทเช่นเดิม 
 
3.3 Primary Care Cluster (PCC) 
 คุณปัณฑิตา วรรณโชติ ได้แจ้งว่ายังไม่ได้คิด Cost ทีมแพทย์การลง PCC ต่อครั้งเท่าไหร่ หากทางอบจ.ยัง
ไม่ได้จัดแพทย์ให้ ทางโรงพยาบาลจึงต้องคิดเงิน แต่หากทางอบจ.จัดทีมแพทย์มาให้ ทางโรงพยาบาลจะไม่หัก นพ.
พิสิฐ ยงยุทธ ได้ให้ความเห็นว่า ให้ทางอบจ.ร่วมกันคิดว่าจะพัฒนาทันตกรรม กายภาพบำบัด ซึ่งต่อไปอาจจะจ้าง
คนมาเองได้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายจะนำมาพิจารณาภายหลัง และการเยี่ยมบ้านจะขอมาคีย์เบิกท่ีโรงพยาบาล และ
ต้องทีมสหวิชาชีพ โดยการเยี่ยมบ้านจะไม่คิด Cost 
 
3.4 งบ PP 
 คุณปัณฑิตา วรรณโชติ ได้เสนอค่าวัสดุคัดกรอง Strip ตรวจ ทั้งอำเภอ 300,000 บาท ค่าวัสดุชันสูตร 
ส่งตรวจ Lab ANC 350,000 บาท ที่เหลือจัดสรรตามผลงาน 65% และประชากร 35% และวัคซีนโควิด 19 
หักจากผลงาน 

สรุปได้ดังแผนการจัดสรรเงิน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอควนเนียง ปีงบประมาณ 2566 
 
หมายเหตุ  

1) วัสดุทั่วไปหรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา รพ.สต ขอเบิก รพ. 3 เดือน หลังจากโอนย้าย โดยให้หักตามจริง 
2) นักวิชาการสาธารณสุขได้เพียง 1 คน 
3) การเยี่ยมบ้านจะไม่คิด Cost 

 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

มติที่ประชุมรับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ 
 คุณลัดดาวรรณ นวลสงค์ ได้สรุปรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดังนี้ ประธาน คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง รองประธาน คือ สาธารณสุข
อำเภอควนเนียง กรรมการ คือ ภญ.ขนิษฐา มุณีแนม นางสุวรรณา จิตต์วราวงษ์ นางจุฬารัตน์ พุทธสุภะ นางดรุณี เพชร
พันธุ์ นางดรุณี ธนาพิชญ์นันท์ นายวิเชียร นาศรี นางมยุรา ชูทอง น.ส.ลัดดาวรรณ นวลสงค์ นางปัณฑิตา วรรณโชติ น.ส.
ทิติยา มูลจันทร์ และสมาชิกอบจ. 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
              

น.ส.ทิติยา มูลจันทร์ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
        

นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
       

นพ.พิสิฐ ยงยุทธ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลควนเนียง 

ผู้รับรองรายงานการประชุม



7 
 

ภาคผนวก 
 

 
 

 
 

 


